

**มติการประชุม**  
**คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ**  
**ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐**  
**วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐**  
**ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ทานใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

**ความเห็นที่ประชุม**

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอแก้ไขเรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๓.๑ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด ดังนี้

๑. รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแก้ไขความเห็นและมติที่ประชุม ดังนี้

- ความเห็นที่ประชุม ตัดข้อความในข้อที่ ๓ ออก เป็น “เนื่องจากการดำเนิน... คณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงจะนำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป”

- มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “เห็นชอบในหลักการของโครงการก่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด และให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะอนุมัติเงินกู้ได้ ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (ส่วนขยาย) ก่อน”

๒. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำในประเด็น กระบวนการบำบัดน้ำเสียรวม งานก่อสร้าง Primary Treatment และงานระบบ Advance Treatment

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาปรับแก้ไขรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามความเห็นของรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว สำหรับในประเด็นของผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรไม่ปรับแก้ไข

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา**

**๓.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์**

**ความเห็นที่ประชุม**

เทศบาลตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ควรดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจน ดังนี้

๑. แสดงรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ที่จะจัดเก็บภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรวดและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่นำขยะมากำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตำบลบ้านกรวด พร้อมทั้งแสดงหลักการ ที่มาของการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย

๒. แสดงหลักฐานบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลบ้านกรวดกับ อปท. ๑๐ แห่ง ที่นำขยะมากำจัด ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกรวด และแสดงหลักฐานว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาของแต่ละอปท. ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. เพิ่มเติมข้อมูลและรายการคำนวณการหาปริมาณขยะเก่า ปริมาณขยะปัจจุบัน และปริมาณขยะในอนาคต พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจัดการขยะเก่าที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการ การจัดการขยะระหว่างดำเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะ

๔. ทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบบ่อฝังกลบขยะ เช่น รายการคำนวณการออกแบบบ่อฝังกลบขยะ ขนาดบ่อที่จะสามารถรองรับปริมาณขยะ ข้อมูลสภาพธรณีวิทยา ข้อมูลการสำรวจชั้นดินและน้ำใต้ดิน คุณสมบัติของดิน นอกจากนี้ เห็นว่าควรใช้แผ่นพลาสติกคลุมระหว่างชั้นขยะแทนการใช้ดินฝังกลบ บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินควรต่ำกว่าก้นบ่อขยะไม่เกิน ๓ เมตร และควรเพิ่มบ่อสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน

๕. ทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการคำนวณการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย (น้ำชะขยะ) แสดงปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง พื้นที่รับน้ำฝน นอกจากนี้ เห็นว่าบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายไม่จำเป็นต้องปูแผ่น HDPE

๖. เพิ่มเติมรายละเอียดของระบบสุขาภิบาลและแนวท่อประปาภายในโครงการ

๗. แบบรายละเอียดระบบไฟฟ้า ต้องได้รับการรับรองจากผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

๘. ทบทวนและตรวจสอบรายการประมาณราคา ราคาครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณ และทบทวนการคิดค่า Factor F และไม่สนับสนุนให้จัดซื้อรถบรรทุก ๑๐ ล้อ

๙. ควรให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เฉพาะระยะที่ ๑ ก่อน เมื่อดำเนินการฝั่งกลบจนเกือบเต็มพื้นที่แล้ว เทศบาลตำบลบ้านกรวดจึงจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนระยะที่ ๒ ต่อไป

### มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ประสานเทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจน ตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ เดือน นับจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้แจ้งมติคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๓.๒ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากฟาร์มเลี้ยงเป็ดและฟาร์มเลี้ยงสุกร ของบริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดีก จำกัด

### มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากฟาร์มเลี้ยงเป็ดและฟาร์มเลี้ยงสุกร ของบริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดีก จำกัด และให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ โครงการสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ของเทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการโดย มูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและพัฒนา

**มติที่ประชุม**

ไม่เห็นชอบกับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนทางด้านวิชาการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบวงจรของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการโดย มูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและพัฒนา วงเงิน ๔,๐๖๙,๑๐๐ บาท ทั้งนี้ หากมูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและพัฒนา มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ การจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๔.๑ โครงการวิจัยการจัดทำกรอบการบริหารงานเชิงธุรกิจคลองเจดีย์บูชาแบบยั่งยืน และแผนการพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

**ความเห็นที่ประชุม**

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยการจัดทำกรอบการบริหารงานเชิงธุรกิจคลองเจดีย์บูชาแบบยั่งยืน และแผนการพัฒนาคลองเจดีย์บูชาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม มุ่งเน้นเพื่อให้ได้กรอบการบริหารงานและแผนการพัฒนาคลองเจดีย์บูชาเป็นหลัก ซึ่งมีได้สะท้อนให้เห็นว่ากรอบหรือแผนงานดังกล่าวจะนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อดูแลหรือรักษาคลองเจดีย์บูชาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

**มติที่ประชุม**

ไม่เห็นชอบกับการสนับสนุนโครงการวิจัยการจัดทำกรอบการบริหารงานเชิงธุรกิจคลองเจดีย์บูชาแบบยั่งยืน และแผนการพัฒนาคลองเจดีย์บูชาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ดำเนินการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน ๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๑. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้แจ้งว่าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำชะขยะ ของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม และดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประสบปัญหา คือ มีขยะอุดตันบริเวณท่อระบบรวบรวมน้ำชะขยะที่จะลงบ่อ จึงทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำเข้าสู่บ่อกักเก็บได้ ส่งผลให้น้ำล้นออกไปท่วมนา และสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ ซึ่งต่อมา เทศบาลนครขอนแก่นก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำและถมเส้นทางที่น้ำไหลบ่า อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ศูนย์ดำรงธรรม) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงฯ ได้ประสานให้สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมติดตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้เรียนเชิญอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเกิดปัญหาและการแก้ไขของโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

### มติที่ประชุม รับทราบ

๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้แจ้งกำหนดจัดงาน ๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบโล่และประกาศนียบัตรให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น การกล่าวปฐกถาพิเศษโดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสวนา และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

### มติที่ประชุม รับทราบ

๓. ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป (๕/๒๕๖๐) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### มติที่ประชุม รับทราบ